
“...ผูมีหนาที่สื่อขาว ควรสำนึกอยูเสมอวา งานที่ทำเปนงานสำคัญและมีเกียรติสูง การแพรขาวโดยขาดความระมัดระวัง หรือแมแตคำพูดงายๆ 

เพียงนิดเดียว ก็สามารถจะทำลายงาน ที่ผูมีความปรารถนาดีทั้งหลาย พยายามสรางดวยความยากลำบากเปนเวลาแรมป 

เหมือนฟองอากาศนิดเดียว ถาเขาไปอยูในเสนเลือดก็สามารถปลิดชีวิตคนได...”
 พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ พระราชทานแกนักธุรกิจและนักหนังสือพิมพ

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๑๐

ปที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓๕ ประจำวันที่ ๒๔ มิถุนายน - ๗ กรกฎษคม ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ ร่วมกับยุทธศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัด
ชยันาท รวมไปถงึอาจารย์ของมหาวทิยาลยัด�าเนนิ
โครงการวจิยั การบรกิารวชิาการ ให้สอดคล้องกบั
ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดชัยนาท เพื่อให้ผลการ
ด�าเนนิโครงการวจิยั สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต้อ
ชมุชนได้อย่างแท้จรงิ

  ศาสตราจารย์ ดร.พรรณ ีบวัเลก็ ผูอ้�านวย
การสถาบนัวจิยัและพฒันา กล่าวว่า การประชมุขบั
เคลือ่นยทุธศาสตร์ในครัง้นี ้สบืเน่ืองจากการท�างาน
ของสถาบนัวจัิยและพัฒนาต้องด�าเนนิตามกรอบ ๓ 
ส่วนด้วยกนั คอื ๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาท้องถิน่ ๒ 
ตามนโยบายของกระทรวงอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ 
วจิยั และนวตักรรม (อววน.) ทีใ่ห้เราท�างานร่วมกบั
จงัหวัดอย่างใกล้ชดิ โดยให้มีจดุจดัการเชงิพืน้ท่ีเพือ่
เป็นกลไกการท�างานท้องถิ่น ๓ กรอบเวลาซึ่งเรา
จ�าเป็นต้องวางแผนงานว่าปีต่อไป ปี ๖๓ และปี ๖๔ 
เราจะด�าเนนิงานไปในทิศทางไหน เหตผุล ๓ ข้อนี้
ท�าให้เราต้องมาพูดคยุกบัจงัหวดัในครัง้นีใ้นส่วนของ
การร่วมมอืท่ีเกดิจากการท�างานร่วมกันอย่างไรดี

  “วัตถุประสงค์หลักการประชุมครั้งนี้ 

น�ำงำนผลวจิยั สร้ำงประโยชน์สูช่มุชน
วจิยัฯ หำรอืยทุธศำสตร์ พัฒนำท้องถิน่

ส�ำนักวิทยฯ พัฒนำ “แอป I AM CRU.”
อ�ำนวยควำมสะดวกนกัศกึษำ บคุลำกรมำกขึน้

 สถาบนัวจิยัและพฒันา จดัโครงการประชมุ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดชัยนาท ตามนโยบาย
ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม เพือ่การ
พัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
เพื่อหารือแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อน

เพื่อพัฒนาการท�างานร่วมกับจังหวัดตามกลยุทธ์
ที่ก�าหนดในยุทธศาสตร์การท�างานการพัฒนาท้อง
ถิน่มหาวิทยาลยัราชภฏัเพือ่การพัฒนาท้องถิน่ และ
หารอืการจดัตัง้จดุจดัการเชงิพืน้ท่ีเพ่ือเป็นกลไกการ
ท�างานท้องถิน่ “ศนูย์นวตักรรมพนัธกจิสัมพนัธ์เพ่ือ
การพฒันาท้องถิน่” ผอ.สถาบนัวิจยัฯ กล่าว

  ผอ.สถาบันวิจัยฯ กล่าวต่อว่า สถาบัน
วจิยัฯ ได้รบัการสนบัสนุนจากท่านอธกิารให้ด�าเนนิ
งานตามกรอบทีเ่ราถกูก�าหนดมา และเราได้รับการ
สนบัสนนุจากเครอืข่ายการท�างานของมหาวทิยาลัย
ราชภฏั ๓๘ แห่งร่วมกับส�านกังานคณะกรรมการส่ง
เสรมิวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (สกสว.) ให้
ด�าเนนิงานตามพนัธกจิ การท�างานของส�านัก จะมี
พี่เลี้ยงจากองค์กรเครือข่ายเข้ามาช่วยผลักดันการ
ท�างานของส�านกัให้มปีระสทิธภิาพ และตรงตามเป้า
หมายทีว่างไว้อกีด้วย

  “หลงัการประชมุครัง้นี ้ทางส�านกัฯจะเข้า
ร่วมกับจังหวัดในการปรับปรุงแผนการท�างานของ
จงัหวดั เพือ่รบัฟังและเสนอโครงการท่ีเรามีอยูเ่ข้าไป
ในแผนของจงัหวดั และปรึกษากบัยทุธศาตร์จงัหวดั
ในการท�างานท่ีเรามอียู ่และร่วมกนัการจดัต้ัง “ศูนย์
นวัตกรรมพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”  
ทีจ่ะเกิดขึน้ในอนาคต” ผอ.สถาบนัวจิยัฯ กล่าว

 งานวิทยบริการฯ ไอเดียบรรเจิด ผุดแอป 
I AM CRU. อ�านวยความสะดวกนกัศกึษา อาจารย์
ใช้งานด้านการศกึษา พร้อมขยายการใช้งานให้เกดิ
ประโยชน์สูงสุด

  ผูช่้วยศาสตราจารย์เกยีรติพงษ์ ยอดเยีย่ม
แกร ผูอ้�านวยการส�านกัวทิยบรกิาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ กล่าวว่า แอปพลเิคชัน่ I AM CRU. เป็น
แอพพลิเคชั่นที่สร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
ข่าวสาร กิจกรรม และการส่ือสารภายในองค์กร
ทั้งในส่วนของการท�างาน การบริหารงาน และ
เพื่อใช้ในด้านการเรียนการสอน ที่ส�าคัญคือเป็น
ระบบของมหาวิทยาลยัเอง ดแูลระบบด้วยบคุลากร
ของมหาวิทยาลัย และมีสิทธิ์ใช้โดยนักศึกษาและ
บคุลากรของมหาวทิยาลยั ระบบจะรองรบัการเรยีน
การสอนอ�านวยประโยชน์ผู้สอนในทางตรงได้มาก
กว่าแอพิลเคชั่นไลน์

 “แอปนี้ มีความสามารถหลัก ๆ คือ การ

เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ ข่าวสาร และกจิกรรมของ
มหาวิทยาลัย การติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคล-
บุคคล กลุ่ม-กลุ่ม เชื่อมโยงปฏิทินการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย และผู้สอนสามารถสร้างกลุ่มเรียน 
หรือกลุ่มกิจกรรมได้ไม่จ�ากัด 

 นอกจากนี้นักศึกษาสามารถเข้ากลุ่ม
เรียน หรือกลุ่มกิจกรรมได้ด้วย QR Code อีก
ทั้งสามารถเช็คชื่อนักศึกษาส�าหรับกลุ ่มเรียน
กลุ่มใหญ่แต่มีเวลาเรียนจ�ากัดด้วย QR Code 
ยังไม่หมดเพียงเท่าน้ีสามารถสร้างค�าถามค�า
ตอบ(Quiz) พร้อมคะแนนท้ายช่ัวโมงในทันที 
รวมไปถึงนักศึกษาสามารถส่ือสารไปยังผู้สอน
และผู ้สอนสามารถส่ือสารกลับได้โดยตรง ท้ัง 
ผู้สอนสามารถแจ้งข่าวสารถึงนักศึกษาโดยตรงได้
ทั้งเด่ียวหรือกลุ่มได้ และยังมีระบบ Web Tools 
เพือ่ให้ผูส้อนในการบรหิารจดัการผ่าน Web page”  
ผศ.เกียรติพงษ์  กล่าว

ตามฝัน ก้าวสู่เวทีมิสทิฟฟานี่ 2019
“แบงค์ ณัชนารา” กับ รอบ ๓๒ คนสุดท้าย

 ผู้อ�านวยการฯ กล่าวต่อว่า การจะใช้
งานแอปพลิเคช่ันนี้ คือต้องเป็นบุคลากรของ
มหาวทิยาลยั ต้องม ีemail @chandra.ac.th เพือ่ 
Login เข้าใช้ระบบ ส�าหรับอาจารย์สิทธิ์ในการ
ใช้งานจะครอบคลุมเกือบทุกความสามารถดังที่
กล่าวมา ส�าหรบันกัศกึษาสามารถรบัข่าวสาร รบั
ข้อมูลจากอาจารย์ ตอบค�าถาม ปฏิทินการศึกษา 
และการสนทนาได้ ส�าหรบับุคลากรจะสามารถใช้
งานในส่วนการับข้อมูลข่าวสารและการสนทนา 
เป็นหลกั การใช้งานเพยีงตดิตัง้แอปพลเิคชัน่โดย
โหลดผ่านทาง App Store และ PlayStore บน
ระบบ iOS และ Android และระบบจะท�าการให้
กรอกข้อมูล email รหัสผ่านเพื่อยืนยันตัวตนเข้า
ระบบ ก็จะสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันที 

 “กรณีผู้สอนควรเข้ารับการฝึกอบรม
ในส่วนของการบริหารจัดการกลุ ่มเรียน กลุ ่ม
กจิกรรม การส่งออกข้อมลู การสร้างค�าถามต่างๆ 
เพือ่ความถกูต้องในการใช้งาน ส�านักนักศึกษาน้ัน
สามารถใช้งานได้ทันที เนื่องจากผู้สอนจะให้การ
แนะน�าในชัน้เรยีนเมือ่มกีารน�าระบบน้ีไปใช้ครบั” 
ผู้อ�านวยการฯ กล่าว
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“๒๖ มิ.ย. วันสุนทรภู่”
  วนัที ่๒๖ มถินุายนของทกุปี ถอืได้ว่าเป็นวนัทีใ่ครหลาย ๆ  คนร�าลกึถงึ “สนุทรภู”่ ผูซ้ึง่เป็นนกักวเีอกชาวไทย ทีเ่ป็นผูส้ร้างสรรคบทความ 
วรรณกรรม กลอนต่าง ๆ ที่มีความไพเราะ ยกตัวอย่างเช่น “พระอภัยมณี” และยังได้รับยกย่องจากยูเนสโก ให้เป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทาง
วัฒนธรรมระดับโลก เรามาฟังเสียงจากบุคลากรชาวจันทรเกษม ถึงการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่กวีเอกของไทย

นำยทรนง ทพิย์สังวำลย์ (โน้ต) 
นกัศึกษำชัน้ปีท่ี ๓ สำขำวิชำภำษำไทย คณะมนษุยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 ความรูส้กึทีม่ต่ีอสนุทรภู ่คอื ความอศัจรรย์ครบั เพราะกวศีรสียามนามว่าสนุทรภูน่ับเป็น
บคุคลทีม่ากไปด้วยความสามารถ ทางด้านวรรณศลิป์ไทยในบทประพนัธ์ทีท่�าให้ผูอ่้านในทกุยุค
ทุกสมัยล้วนแต่ประทับใจและยึดม่ันเป็นแบบอย่างและแนวทางในการประพฤติ และการน�า
ความสามารถของท่านมาต่อยอดกับการใช้ภาษาของเยาวชนอย่างผม เพือ่ให้การใช้ภาษาไทย
ได้อย่างถูกต้องและไม่เลือนหายจากประเทศให้คงอยู่กับชาติสืบต่อไปครับ

  ใครหลาย ๆ  คนคงเคยได้ยนิงานวจิยั
ทีบ่อกว่า โดยเฉลีย่แล้ว คนไทยอ่านหนงัสอืวัน
ละ ๒ บรรทัด/ต่อคน ซึ่งเป็นค่าเฉล่ียท่ีดูน้อย
มากจนน่าใจหาย ซึ่งสถิติใหม่ในปีท่ีผ่านมา 
การอ่านหนังสือของคนไทยได้ขยับข้ึนเป็น ๔ 
เล่ม/ปี แต่กย็งัดเูป็นค่าเฉลีย่ทีน้่อยเมือ่เทยีบกบั
คุณประโยชน์จากการอ่านหนังสือ ความรักใน
การอ่าน จะช่วยปกป้องคณุจากโรคอลัไซเมอร์ 
การอ่านคอืวธิทีีจ่ะท�าให้สมองและร่างกายของ
คุณได้รับประโยชน์อย่างที่คุณไม่ทันได้นึกถึง

  Book In My Mine สัปดาห์น้ีอยู่

กับอำจำรย์พิธำน ไพโรจน์ อำจำรย์ประจ�ำ
สำขำวิชำเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธำ คณะ
วทิยำศำสตร์ ทีจ่ะน�าเสนอหนงัสอื ๑ เล่มทีต่วั
อาจารย์เองอ่านอยูเ่ป็นประจ�า และสามารถน�า
ไปใช้กับการเรียนการสอน จากการน�าความรู้
ภายในหนังสือเล่มนี้ เผยแพร่ต่อจากการอ่าน
สู่การสอน

  “หนงัสอืทีผ่มเลอืกทีจ่ะเสนอมีช่ือว่า 
การออกแบบระบบค�้ายันช่ัวคราวแบบเข็มพืด
เหล็กส�าหรับดินกรุงเทพมหานคร เป็นหนังสือ
ที่เกีย่วกับการออกแบบระบบค�้ายันทีใ่ช้ในการ
ก่อสร้างระบบงานฐานราก เช่น อาคาร ถนน 
เป็นต้น” อาจารย์พิธาน เปิดใจถึงชื่อหนังสือที่
ตนเองอ่านอยูเ่ป็นประจ�า พร้อมบอกถงึเหตผุล
ว่าท�าไมถึงชอบหนังสือเล่มนี้

  “ถ้าถามว่าท�าไมถงึชอบหนงัสอืเล่มนี้
นะครบั ก่อนอืน่ขอบอกก่อนเลยว่าเป็นหนงัสอื
ที่ผมเขียนข้ึนมาเองครับ และยังเป็นหนังสือ
เล่มแรกในชีวิตที่ผมเขียน และน�ามาให้กับลูก
ศิษย์ได้อ่าน และสามารถน�าความรู้ในหนังสือ
ไปต่อยอดกับการท�างาน หรือการเรียนได้อีก
ด้วยครับ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ผมตั้งใจเขียนข้ึนมา
จงึขอหยบิยกเป็นหนังสือทีผ่มชืน่ชอบมากทีส่ดุ
ครับ”

  “หนงัสอืเล่มนีท้�าให้ได้รู้ขัน้ตอน และ
วิธีท่ีใช้ในงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้
อ่าน ซึ่งไม่มีความรู้ในด้านน้ี สามารถทราบ
ในการท�างานด้านงานก่อสร้างได้ดี และยัง
ทราบถึงเทคนคิการออกแบบ และขัน้ตอนการ
ก่อสร้างครับ และยังสามารถน�าไปต่อยอดกับ

การท�างานได้จริงส�าหรับวิศวกร และบุคคล 
ผู้สนใจทั่วไป” อาจารย์พิธาน เล่าถึงประโยชน์
ที่ผู้อ่านจะได้รับจากหนังสือเล่มนี้

   “ส�าหรบัผูท้ีส่นใจอยากจะหาหนงัสอื
อ่านสัก ๑ เล่ม แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไง หรือเรา
ยังไม่รู ้ว่าชอบหนังสือประเภทไหน ก่อนอื่น
จะต้องเลือกอ่านหนังสือที่ตนเองชอบ ซ่ึงถ้า
ตนเองชอบหนังสือเล่มนั้นแล้วจะท�าให้เรา
รู้สึกดีกับการอ่านทุกครั้ง และถือเป็นการผ่อน
คลายจากการท�างาน อยากให้ทกุคนได้ลองเริม่
อ่านหนังสือที่ตนเองรู้สึกประทับใจแรก (Fist 
Impression) เช่น ชอบหน้าปก ชอบรูปเล่ม 
เป็นต้น” อาจารย์พิธาน ทิ้งท้ายด้วยการชี้แนะ
ส�าหรับผู้ที่อยากหันมาใช้เวลาว่าง ด้วยการหา
หนังสือมาอ่าน

ถ้าถามว่าท�าไมถึงชอบหนังสือเล่ม
นี้นะครับ ก่อนอื่นขอบอกก่อนเลยว่า
เป็นหนังสือท่ีผมเขียนขึ้นมาเองครับ 
และยังเป็นหนังสือเล่มแรกในชีวิตที่ผม
เขียน และน�ามาให้กับลูกศิษย์ได้อ่าน และ
สามารถน�าความรู้ในหนังสือไปต่อย
อดกับการท�างาน หรือการเรียนได้อีก
ด้วยครับ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ผมตั้งใจ
เขียนข้ึนมาจึงขอหยิบยกเป็นหนังสือ
ที่ผมชื่นชอบมากที่สุดครับ

อำจำรย์เอกพล กันทอง
อำจำรย์ประจ�ำสำขำวิชำภำษำไทย คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
   ทกุวนัที ่๒๖ ม.ิย. ของทกุปี เป็นวนัทีน่กัเรยีน นกัศกึษา และนักวชิาการ ร�าลกึถงึบคุคลส�าคัญท่าน
หนึง่ในแวดวงภาษาและวรรณกรรมไทย นัน่คอื “สุนทรภู”่ หรอื พระสนุทรโวหาร ได้รบัการยกย่องให้เป็นบคุคลส�าคญั
ของโลก (ด้านวรรณกรรม) ในฐานะที่เราเป็นคนไทยจึงควรด�าเนินรอยตามแบบอย่างความสามารถของท่าน ในการ
สร้างสรรค์ พัฒนา และต่อยอด งานวรรณกรรมให้มีคุณค่าทั้งด้านเนื้อหาและภาษา เพื่อธ�ารงเอกลักษณ์ทางภาษา
และวรรณกรรมของชาติท่ามกลางกระแสสังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ด�าเนินไปอย่างรวดเร็ว
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 ในปัจจุบันเป็นโลกแห่งเทคโนโลยี 
เพราะเทคโนโลยีกลายเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตประจ�าวันของมนุษยเราเสียแล้ว ไม่
ว่าจะเป็นการด�าเนินชีวิต การทหาร การ
แพทย์ เศรษฐกจิ หรือแม้กระทัง่ในด้านการ
ศึกษา ดังจะเห็นได้จากโครงสร้างที่เกิดขึ้น
จากผลของการปฏิรูปการศึกษา มีการยุบ
รวมส�านักงานคณะกรรมการการประถม
ศึกษาแห่งชาติ กรมสามัญศึกษาและกรม
วิชาการ แปลงร่างกลายมาเป็นส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ 
สพฐ. และมีการจัดตั้งส�านักเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอนขึ้นมาเป็นหน่วยงานที่
ดแูลในเร่ืองของการใช้เทคโนโลยกีารศึกษา
นบัได้ว่าเป็นจดุเริม่ต้นทีด่ท่ีีประเทศไทยของ
เราจะได้ด�าเนินกิจการด้านการศึกษาให้
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ ท่ีจะมุ่งเน้น
การใช้สือ่การสอนทีด่ ีใช้เทคโนโลยท่ีีเหมาะ
สมเข้ามาใช้ในการบรหิารจัดการศึกษา ท่ีใช้
ค�าว่าบริหารจดัการศกึษานัน้ ก็เพราะว่า ใน
ปัจจุบนัเราไม่ควรทีจ่ะคดิว่าใช้เทคโนโลยใีน
การเรียนการสอนเท่าน้ัน เพราะเทคโนโลยี
ในปัจจบุนันัน้ มมีากมายหลากหลายสิง่ท่ีจะ
ใช้ในการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานการ
ศึกษา จึงจ�าเป็นต้องมีการใช้เทคโนโลยีใน
ส่วนของการบริหารด้วย ผู้บริหารสถาน
ศึกษายุคใหม่นี้ จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
รูจ้กัและสามารถบรหิารจดัการในเรือ่งของ
การผลิต จัดหาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน ให้ตรงกับความต้องการของ 
ผู้เรียน 

 ในส่วนหน่ึงของเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษานั้น สิ่งหนึ่งที่จะช่วยตอบสนอง
การเรียนรู ้ของผู ้ เรียนได ้ก็คือ สื่อการ
เรียนการสอน ซึ่งปัจจุบันก็คงจะไม่พ้นสื่อ
การสอนประเภทบทเรียนคอมพิวเตอร์ 

ควำมพอเพียง
ของสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

เพื่อกำรศึกษำ

เพราะสื่อการสอนประเภทคอมพิวเตอร์
ในปัจจุบันมีความสามารถหลากหลายที่จะ
รวมสิ่งต่างๆ เข้ามาอยู่ในสื่อชุดเดียวกัน 
หรือเรียกได้ว ่าครบเครื่องเรื่องความรู ้ 
สื่อการสอนประเภทนี้เราเรียกกันว่า สื่อ
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ซึ่งมีทั้งตัวอักษร 
รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว เสียงและวิดีทัศน์ 
แต่สื่อมัลติมีเดียแบบใด จึงจะตรงกับความ
ต้องการและเกิดการเรียนรู้มากที่สุด 

 แต่จะท�าเช่นไร เม่ือประเทศไทย
มสีถานศกึษาในระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
ถึง ๓ หมื่นกว่าโรง ที่มีปัจจัยพื้นฐานต่างๆ 
กันออกไป ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจ�านวน
นักเรียน จ�านวนครู เศรษฐกิจ ชุมชน ฯลฯ 
และจ�านวนส่ือที่หน่วยงานที่เพ่ิงจะจัดตั้ง
ขึ้นมาใหม่นี้ก็มีไม่หลากหลายพอที่จะน�าไป
แจกจ่ายให้กับสถานศึกษา เพราะนอกจาก
เราจะค�านงึถึงเรือ่งปริมาณและความหลาก
หลายเพียงอย่างเดียวนั้นคงไม่ได้ เราต้อง
ค�านงึถงึเรือ่งของคณุภาพและประสทิธภิาพ
ของสื่อด้วย 

 หากท่านเป็นคนที่อยู ่ในแวดวง
การศึกษาก็จะเห็นว่ามีผลงานวิจัยเก่ียว
กับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาหลายๆ เรื่อง
ที่ผลิตออกมาและล้วนแล้วแต่เป็นลิขสิทธิ์

ของมหาวิทยาลัยบ้าง ลิขสิทธ์ิของเอกชน
บ้าง ท�าอย่างไรเราจึงจะสามารถน�าสื่อการ
เรยีนการสอนเหล่านีม้าคดัเลอืก หรือน�ามา
แจกให้กับสถานศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งเป็น
รากฐานของบุคคลที่จะเติบโตมาเป็นก�าลัง
ของชาติในอนาคต 

 เนื่องจากส่ือการเรียนการสอนที่
ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น มีหลายชิ้นที่สร้าง
ข้ึนมาเพื่อใช้แต่ในงานวิจัยเท่านั้น ไม่ได้มี

การน�าไปเผยแพร่โดยทั่วไป ดังนั้นหากจะ
ท�าการพฒันาสือ่คอมพวิเตอร์มัลตมิเีดยีเพือ่ 
การศึกษาแล้ว เราควรที่จะหันมามองสิ่ง
ที่มีอยู่แล้วด้วย ว่าสามารถน�าไปใช้ได้จริง
หรือไม่ ผนวกกับการพัฒนาสื่อชิ้นใหม่ ๆ 
ให้เหมาะสม นั่นคือสิ่งที่นักเทคโนโลยีการ
ศกึษาทัง้ประเทศไทยควรจะหันมามอง เพือ่
เป็นแรงผลักดันให้กับผู้ที่มีอ�านาจในการ
จดัการศกึษาในภาพรวมของประเทศได้เลง็
เห็นความส�าคัญของการมีส่ือการเรียนการ
สอนเหล่านีใ้นส่วนกลางเพือ่ให้ผูใ้ช้สามารถ
มาหยิบน�าไปใช้ได้ แนวความคิดนี้ อาจจะ
เป็นเพียงประกายเล็กๆ จากคนตัวน้อยๆ 
ที่มองเห็นเท่านั้น หากท่านมีความคิดดีๆ 
เก่ียวกับเรื่องน้ี ก็ช่วยแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นกันเข้ามาครับ
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จารุวรรณ

ทุกคนมีความฝันหลาย
อย่างในชีวิต นอกจากมีหน้า
ที่การงานที่ดี เรียนจบให้ตัว
เราและครอบภาคภูมิใจ แบงค์
เองก็ฝันไว้คิดไว้ตั้งแต่เด็ก ๆ 
ว่า อยากมาประกวดเวทีมิส
ทิฟฟาน่ีสักครั้งหนึ่ง เพราะ
นอกจากจะเปิดกว้างในเหล่า
ทรานเจนเดอร์ แล้วยังได้รับ
ความนิยมไปทั่วโลก

 คงพดูได้อย่างเตม็ปากว่า... คนทกุคนล้วนแต่มคีวามใฝ่ฝัน เป้าหมายในชวิีตของตวัเอง 
ไม่ว่าจะเรื่องอนาคต การเรียน การท�างาน ความรัก และอื่น ๆ  อีกมากมาย และเมื่อเรามีความ
ฝัน เป้าหมายให้ตัวแล้ว การก้าวเดินตามความฝันน่ันคือส�าคัญท่ีต้องลงมือท�าด้วยความมุ่งมั่น 
พยายาม อดทน เพราะกว่าจะบรรลุความฝันของเรา มันไม่ใช่เร่ืองง่าย แต่ก็ไม่มีอะไรที่เป็นไป
ไม่ได้... หากลงมือท�าด้วยความรัก และศรัทธาในตัวเอง

 เฉกเช่นเดียวกับ สาวสวยคนนี้... “น้องแบงค์” นำยณัชนำรำ คงพัฒนำนนท์   
ผูเ้ข้ำรอบ ๓๒ คนสดุท้ำยเวทกีำรประกวดมสิทฟิฟำนี ่2019 ซึง่เธอเองเพิง่จะจบกำรศกึษำในปี
นีม้ำกนัหมำด ๆ  ซะด้วย และเรยีนอยูแ่ขนงประชำสมัพนัธ์และโฆษณำ สำขำวชิำนิเทศศำสตร์ 
คณะวทิยำกำรจดักำร มหำวิทยำลยัรำชภฏัจนัทรเกษม วนันีท้มีงานจนัทร์กระจ่างไม่รรีอ ขอจบั
เขาพูดคุยกับเธอถึงการเข้าร่วมการประกวดมิสทิฟฟานี่ 2019 ในครั้งนี้กันค่ะ

 “แบงค์ว่าคนทุกคนมีความฝันหลายอย่างในชีวิต นอกจากอยากมีหน้าที่การงานที่ดี 
เรียนจบให้ตัวเราและครอบภาคภูมิใจ แบงค์เองก็ฝันไว้คิดไว้ตั้งแต่เด็ก ๆ ว่า อยากมาประกวด
เวทมีสิทฟิฟานีส่กัครัง้หนึง่ เพราะนอกจากจะเปิดกว้างในเหล่าทรานเจนเดอร์ แล้วยงัได้รบัความ
นิยมไปทั่วโลก” แบงค์เล่าถึงความใฝฝันของตัวเอง ที่ท�าให้เธอไล่ตามฝันจนเป็นจริง ก้าวสู่เวที
การประกวดมิสทิฟฟานี่ได้ส�าเร็จดังตั้งใจ และยังเล่าต่ออีกว่า

 “หากพดูถงึการเตรยีมตวั จะบอกว่าแบงค์เตรยีมตวัตัง้แต่เด็ก ๆ  ก็ว่าได้ค่ะ เพราะนีค่อื
ฝันของแบงค์ แบงค์พยายามพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดในทุก ๆ เร่ือง ทั้งเร่ืองของบุคลิกภาพ การ

“แบงค์” ณัชนารา
กับรอบ ๓๒ คนสุดท้าย

ตามฝัน ก้าวสู่เวทีมิสทิฟฟานี่ 2019

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขท่ี ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ บรรณาธิการ วีระชัย ตระหง่านกิจ  
กองบรรณาธิการ : บุญเกียรติ ชีระภากร, อ้อมฤทัย แสงแดง, จารุวรรณ จันทมาลา, ภัทราพร นิกรติณชาติ, พุฒิวงศ์ มันดินแดง, ดนิตา แสงสาคร, ธนพล เฉลียวจิตวณิช
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ทุกคนเวลาจะท�าอะไรก็ต้องมีความหวังค่ะ เพราะแบงค์
ท�าทุกอย่างด้วยความรัก ความมุ่งมั่น และเต็มที่กับการ
ประกวดในครั้งนี้มาก แบงค์ก็หวังว่า... เราจะได้เป็นมิสทิฟ
ฟานี่ 2019 ค่ะ แต่เราไม่รู้หรอกว่าที่สุดแล้วผลจะออกมา
เป็นอย่างไร แต่เมื่อเราท�าด้วยหัวจิตหัวใจ รักที่จะยืนอยู่ใน
จุดนี้ แบงค์ก็ขอหวังไว้ค่ะ ว่าจะเป็นจริงในที่สุด

“แบงค์” ณัชนารา

ที่เธอมีเพราะมีผู้เข้าประกวดมากที่สุดตั้งแต่จัดการประกวดเวทีนี้ และยังเล่าให้ฟังถึงกิจกรรมที่เธอได้ท�ากับกองประกวดด้วยว่า
 “ตอนเข้ากองรอบแรกที่ผ่านมา คือเราจะต้องถ่ายท�ารายการในรูปแบบเรียวริตี้ ที่คัดคนที่อ่อนที่สุดออกในแต่ละมิสช่ันนั้นๆ ซ่ึงตอนนี ้

ยงัปิดเป็นความลบัอยูน่ะคะ แต่ทกุคนสามารถรอตดิตามรบัชมกันได้ ท่ี ช่อง GMM25 นอกจากน้ียงัมกีารเรยีนคลาสแอตติง บอกเลยว่าสนุกมาก ๆ 
ได้เรียนรู้อะไรมากมายเลยค่ะ

 แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่กองประกวดได้จัดขึ้น ก็ท�าให้ผู้เข้าประกวดทุกคนได้รับสิ่งดี ๆ  จากทุกกิจกรรม ส�าคัญคือ “มิตรภาพ” ค่ะ เพราะเรา
ไม่สามารถที่จะท�าอะไรคนเดียวได้ เมื่อต้องอยู่ร่วมกันกับผู้คน ซึ่งต่างคนต่างไม่รู้จักกัน พอได้ท�ากิจกรรมร่วมกัน ท�าให้เรารู้จักการมีน�้าใจให้กับ
เพื่อน ๆ พอมันเป็นการแข่งขันก็เลยต้องรู้จักแพ้ชนะ” น้องแบงค์ เล่าถึงกิจกรรมที่เธอได้ร่วมกับกับกลุ่มเพื่อน ๆ ในกองประกวด และพูดถึงสิ่งที่
เธอได้รับจากการประกวดในเวทีนี้ได้อย่างน่าสนใจ พร้อมกับเล่าถึงความคาดหวังที่เธอมีต่อการไล่ล่าความฝันของเธอด้วยว่า

 “ทุกคนเวลาจะท�าอะไรก็ต้องมีความหวังค่ะ เพราะแบงค์ท�าทุกอย่างด้วยความรัก ความมุ่งมั่น และเต็มที่กับการประกวดในครั้งนี้มาก 
แบงค์ก็หวังว่า... เราจะได้เป็นมิสทิฟฟานี่ 2019 ค่ะ แต่เราไม่รู้หรอกว่าที่สุดแล้วผลจะออกมาเป็นอย่างไร แต่เมื่อเราท�าด้วยหัวจิตหัวใจ รักที่จะ
ยืนอยู่ในจุดนี้ แบงค์ก็ขอหวังไว้ค่ะว่าจะเป็นจริงในที่สุด” 

 “สดุท้ายนีแ้บงค์อยากขอขอบคณุครอบครวัทีค่อยสนบัสนนุและให้ก�าลงัใจมาโดยตลอด รวมไปถึงพีเ่ลีย้งนางงาม เพือ่น ๆ  พี ่ๆ  และทาง
มหาวิทยาลัยด้วยเช่นกันค่ะ” น้องแบงค์ขอบคุณทุกการสนับสนุนที่มีให้

 “อย่างไรก็ตาม แบงค์ฝากให้เพื่อน ๆ  พี่ ๆ  น้อง ๆ  ชาวจันทรเกษมทุกคน ติดตามผลงานของแบงค์ในเวทีนี้ด้วยนะคะ จะมีการฉายเรียว
ริตี้ผ่านทางช่อง GMM25 ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๒๓.๒๕ น. เริ่ม EP. แรก วันที่ ๒๒ มิถุนายนนี้

 ส่วนรอบตดัสนิจะจดัขึน้ทีโ่รงละครทฟิฟานีโ่ชว์พทัยา รอบพรลีมินารี ่ในวนัที ่๑๘ กรกฏาคมนี ้และตดัสนิไฟนอลในวันที ่๒๐ กรกฎาคมนี้ 
สามารถส�ารองที่นั่งได้ที่เพจ มิสทิฟฟานี่เลยค่ะ” น้องแบงค์ทิ้งท้ายชวนติดตามการประกวดทิสทิฟฟานี่

๗

ดูแลตัวเอง การศึกษา และอ่ืน ๆ จนเรียนจบ
แบงค์ก็คิดว่า... เราพร้อมแล้วล่ะ เลยตัดสินใจ
เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้”

 “ต้องบอกเลยค่ะว่า... การประกวด
ครั้งนี้ ไม ่ เรื่องง ่ายเลย แบงค ์รู ้ สึกกดดัน
ค ่ะเพราะป ีนี้ มีคนมาสมัครเยอะที่สุดใน
ประวัตศิาสตร์ของการประกวด มจี�านวน ๒๕๐ 
คน ซึ่งแต่ละคนก็มีความสวย ความสามารถ
ไม่แพ้กันเลยค่ะ แต่พอแบงค์สามารถผ่านเข้า
รอบ ๓๒ คนมาได้ กรู้็สกึภมูใิจ ดใีจ และตืน่เต้น
มาก ๆ เลยค่ะ” น้องแบงค์ เล่าถึงความกดดัน

 อย่ำลมืนะคะ! มาร่วมกนัให้ก�าลังใจ  
กดโหวต หมายเลข ๑๒ น้องแบงค์ ณชันารา คง
พัฒนานนท์ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
คณะวิทยาการจัดการ เข้ารอบ ๓๒ คน ในการ
ประกวด Miss Tiffany’s 2019 โดยสามารถ
เข้าไปโหวดได้ วันละ ๑ ครั้ง ต่อคน ในลิงก์
ที่แนบมาค่ะ https://www.misstiffanyuni-
verse.com/home

“ความมุ่งมั่นพยายาม สิ่งที่ไม่ได้ติดตัว
มาตั้งแต่เกิด”... ยิ่งใครที่มีความใฝ่ฝันด้วย
แล้วล่ะก็ ต้องอย่ายอมแพ้ ค่อย ๆ ก้าวเดินไป 
ด้วยความมุ่งม่ัน ตั้งใจ และพยายาม ดังเช่น 
น้องแบงค ์ณชันารา ผูเ้ข้ารอบ ๓๒ คนสดุท้าย  
ในเวทีการประกวดมิสทิฟฟานี่ ปี ๒๐๑๙ ค่ะ.
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มหาวิทยาลัย ร่วมกับ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต  

มอบเครื่องดนตรีสากล ให้แก่ ทัณฑสถานบำาบัดพิเศษกลาง 
ณ ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษกลาง เรือนจ�ากลางคลองเปรม เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ที่ผ่านมา
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การเสวนา 
“Universal Health Coverage - Traditional Chinese Meducine” 
ประเด็น History and Situation of Chinese Medicine Education 

and Treatment in Thailand 

ต้อนรับ อธิการบดี จากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง 
ในการมาเยี่ยมชมวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

ณ เมืองชิงต่าว สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ที่ผ่านมา 

ณ อาคาร นวัตกรรมการศึกษา และสถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ที่ผ่านมา 
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